



สวัสดิสมาชิก สอ.ชพ. ทุกท่าน

☺ จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ได้หารือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เป็นที่แน่นอนแล้วคือ วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุญเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมดุสิตา สำนักงานเลขาธิการดุสิตา จะมีการเลือกคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ แทนกรรมการที่ครบวาระด้วยนะจะ อย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะจะ...!!!



ประกาศ เรื่องแจ้งให้สมาชิกรับทราบ เรื่องที่ 1

☞☞ รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ มีดังนี้

☞ ตำแหน่งกรรมการ สังกัด ดุสิตา

มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 3 คน (เลือกได้ไม่เกิน 2 หมายเลข) ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 และ 2 จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ได้แก่

1. นางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวิ หมายเลข 1
2. นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง หมายเลข 2
3. นางสาวชุตินาญจน์ เอี่ยมแจ๋ หมายเลข 3

☞ ตำแหน่งกรรมการ สังกัด สกสด.

มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 2 คน (เลือกได้ไม่เกิน 2 หมายเลข) มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ได้แก่

1. นางสาวเนตรทราย มากทรัพย์ หมายเลข 1
2. นางอัจฉรา วรลักษณกุล หมายเลข 2

หมายเหตุ สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกกรรมการดำเนินการจะต้องเป็นสมาชิกประเภทสามัญ ถึงจะมีสิทธิ์ **X** เลือกกรรมการได้ทั้ง 2 สังกัด

เรื่องที่ 2

☞ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

***** ... ขอให้สมาชิก สอ.ชพ.ทุกท่านโปรดรับทราบดังนี้**

สอ.ชพ. ของเราได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการดุสุสภา และเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เพื่อขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัดให้กับสมาชิก สอ.ชพ. ทุกท่าน สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ซึ่งได้กำหนดให้มีขึ้นในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 13.00 น. – 16.30 น. **ณ ห้องประชุมบุญยกเขต ชั้น 1 อาคารหอประชุมดุสุสภา สำนักงานเลขาธิการดุสุสภา** จะมีการเลือกคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ แทนกรรมการที่ครบวาระด้วยนะจะ อย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะจะ...!!!

☞ สำหรับในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ **ขอความร่วมมือจากสมาชิก สอ.ชพ. ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน**

!!!** กรณีถ้าสมาชิกอยู่ไม่ครบองค์ประชุม **ผู้แทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาจขอให้บงค์ประชุมและยุติการประชุมใหญ่ฯ ได้** ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการอนุมัติเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนด้วย **และในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการมีมติให้จ่ายค่าตอบแทน 500 บาท แก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุม**

☞ **ในกรณีที่สมาชิกไม่เข้าร่วมประชุม หรือมีเหตุจำเป็นใด ๆ ก็แล้วแต่** **ในวันที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 จะไม่มีสิทธิพิเศษใด ๆ ทั้งสิ้นที่จะขอรับ** **ค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม *****

จึงขอให้สมาชิกทุกท่านเห็นความสำคัญของการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ด้วยนะคร้า เพราะเป็นการดูแลผลประโยชน์ของตัวเอง เนื่องจากเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นของสมาชิก รวมทั้งร่วมกันพิจารณารับรองและให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ในที่ประชุมด้วย

คณะกรรมการขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สอ.ชพ. ชุดที่ 46 ดูแลผลประโยชน์ของพวกเราเป็นอย่างดีตลอดมา

☞ สำหรับในการประชุมครั้งนี้ **สหกรณ์ฯ จะแจกชุดตรวจ ATK เพื่อเป็นการ** **ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ให้กับสมาชิกทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมใหญ่** **สามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 โดยทางสหกรณ์ฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบ** **อีกครั้งในการติดต่อขอรับชุดตรวจ ATK และขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม** **สวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการติดหรือแพร่เชื้อ Covid-19** **ด้วยนะคร้า...**
